

12-2011 Thư Cha Gia Trưởng Linh Hướng

THƯ CHA GIA TRƯỞNG LINH HƯỚNG Quý Ông Bà và Anh Chị Em thân mến, Tâm tình đầu tiên của tôi muốn gửi đến quý Ông Bà và Anh Chị em là nguyện xin ân sủng của Mùa Vọng luôn là ngôi sao chỉ đường cho tất cả chúng ta hướng về đêm Giáng Sinh với một niềm hy vọng lớn lao nhất của cuộc sống là gặp được Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Thế của toàn thể nhân loại và là Chúa của chúng ta. Trong năm qua, Gia Đình Bác Ái Phaolô chúng ta vẫn tiếp tục đến được với anh chị em nghèo khổ tại quê hương Việt Nam nhờ những bàn tay mở rộng, qua những con tim chân tình của biết bao quý hội viên, quý mạnh thường quân và ân nhân đến từ khắp nơi trên nước Hoa Kỳ, ngay cả từ Việt Nam! Thiên Chúa là Cha nhân ái luôn gửi đến thế giới những vị Thánh làm cho đời sống con người được an vui hạnh phúc hơn. Ngài cũng đang làm điều đó qua GĐBAP nhỏ bé của chúng ta bằng việc soi sáng, hướng dẫn nhiều trái tim yêu thương quảng đại đóng góp phần mình đem lại niềm vui, sức khỏe và nhiều phúc lộc cho các anh chị em bất hạnh, nghèo khổ bên quê nhà. Chúng ta phải dâng lời cảm tạ và ngợi khen Chúa vì Ngài đã và đang gửi qua GĐBAP biết bao vị Thánh! Qua tờ Bản Tin Liên Lạc này chúng ta sẽ tìm thấy trong đó những tên các "vị Thánh". Họ là những "bà góa" của Phúc Âm đã dâng hiến không chỉ vật chất nhưng nhất là bằng tin yêu. Họ là những người tuy hai vai lại có biết bao những gánh vác, lo toan khác thế mà họ vẫn tìm ra cách để đến với những anh chị em thiếu may mắn hơn họ. Họ là những em bé còn lệ thuộc vào ba vào mẹ. Họ là những người trẻ tuy không dư dật nhưng không thiếu tình yêu... Bản Tin Liên Lạc cũng thông tin về danh sách các đoàn thể và cá nhân nhận được sự giúp đỡ mà GĐBAP là nhịp cầu. Nếu ai có dịp về thăm quê hương hãy tìm cách đến tận những nơi này để nhìn thấy và cảm thấy thế nào là niềm hạnh phúc được kiến tạo do công trình bác ái. Khi tôi viết lá thư này thì đại lễ Giáng Sinh sắp tới. Chúng ta chờ đợi gì ở lễ Giáng Sinh? Chúng ta mong muốn điều gì khi Con Chúa đến vào đêm Giáng Sinh? Vàng bạc hay tiền của? Địa vị hay danh thơm tiếng tốt? Khỏe mạnh hay may mắn? Có một điều tôi tin chắc khi Chúa Giêsu Kitô đến vào mùa Giáng Sinh: Ngài chỉ có một khát khao duy nhất là mong gặp được chúng ta và để nói cho chúng ta cũng chỉ một điều: Ngài thương yêu chúng ta vô cùng! Kính chúc quý ông bà và anh chị em đạt được ý nghĩa và tinh thần của Mùa Giáng Sinh. LM Gia Trưởng Phaolô Trần Đức Hùng, SDB
http://conduongtinhyeu.org/D_1-2_2-123_3-123_4-904/